

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ปัญหาส่วยกับสังคมไทย ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ดูข่าวเรื่องสติกเกอร์ส่วย ที่มุ่งแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ก็เห็นว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ก็รายมันจะเป็นไปได้หรือที่จะมีแค่ไม่กี่คน เมื่อถนนหนทางมีทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ทางหลวงดูทุกเส้นทางแต่น้ำตกใจมีพาดพิงคนนอกมาเกี่ยวข้องจัดทำสติกเกอร์อีก

เรื่องนี้พูดกันมาหลายสิบปีถึงเวลาสังคายนาใหญ่กันแล้ว แต่จะทำได้แค่ไหน ในยุครัฐบาลรักษาการนี้ นายกก็นับบอกว่า มีคนรับ ก็ต้องมีคนจ่าย ต้องแก้ไขทุกทาง ก็เป็นเหมือนเดิม 8 ปีที่ผ่านมาไม่รู้ไปหมดทุกปัญหาแต่ไม่เห็นจะแก้ไขอะไรได้ ปฏิรูปตำรวจ ยุครัฐบาลนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

นอกจากนี้ที่ยังไม่ได้มุ่งแก้ไข คืออีกปัญหาที่เริ่มพูดกันถึงด่านตรวจน้ำหนักรถ ที่ว่ารถบรรทุกติดสติกเกอร์ส่วยแล้วไม่ต้องเข้าชั่งน้ำหนัก ใครรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นต้นตัวพรรคกัว่าไกลก็เหมือนจะไม่พูดถึงมากนัก ถ้าจะเอาผิดเพื่อแก้ไขก็ต้องทำให้ครบทุกส่วนด้วย.

รำพึงรำพัน คนชอบทาง

ตอบ คุณรำพึงรำพัน

ปัญหาส่วยสติกเกอร์ ถูกพูดถึงอีกครั้งวันนี้ เพราะคุณวิโรจน์ ลักษณะอาติสร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลออกมาเปิดประเด็นแน่นอนที่สังคมจดจ้องก็คงไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องรอนนี้ยังพ่วงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ก็กรมทางหลวง ถูกเอ่ยถึงด้วยและก็มี การตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันอยู่

และแม้จะมีการชี้แจงเรื่องระบบการตรวจวัดชั่งน้ำหนักว่าใช้ระบบดิจิทัล หลบเลี่ยงไม่ได้ แต่สังคมก็ยังมีความข้องใจอย่างวันนี้เรื่องการหลบเลี่ยงเข้าจุดตรวจวัด โยงกับการจ่ายเบี้ยข้ายรายทาง ถ้าไม่เข้าด่าน ระบบดีแค่ไหน

ส่วยสติกเกอร์ ค่าน้ำร้อนน้ำชา ระบบอุปถัมภ์ฝังรากลึก แรงงานเร่งจัดตัวปั้นเชฟสตรีทฟู้ด
ร่วมมือวิชาการพยาบาลศาสตร์ไทย-จีน

กัตรวจวัดไม่ได้

เอาเป็นว่า นอกจากตำรวจทางหลวงแล้ว หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต้องแก้กันแก้ปัญหาให้มากกว่านี้!

ชัย เสดเดอร์

■ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-คัดไทย เมืองบุรีรัมย์ สตรีทฟู้ด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมด้านอาหาร ส่งเสริมแรงงานตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวให้ความสนใจท่องเที่ยว และรับประทานอาหาร



สตรีทฟู้ดของไทย โดยมีเป้าหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด มีเป้าหมายอบรม 30,000 ราย ให้ความรู้แก่แรงงานที่ว่างงานหรือผู้สนใจด้านอาหาร

น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้จังหวัดที่มีจุดเน้นด้านการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง จัดฝึกทักษะให้แรงงานในพื้นที่ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดฝึกอบรมด้านอาหาร อาทิ การประกอบอาหารไทยประยุกต์ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม บาริสต้ามืออาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ได้ไปเยี่ยมชมการฝึกของสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ในหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย โดยคัดสรรเมนูที่ขึ้นชื่อของไทยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ อาทิ ผัดไทยกุ้งสด มีส่วนผสมและไก่แกงเผ็ดเปิดอย่าง ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ารชาติที่ถูกต้อง และความเป็นไทย

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายฝึกทักษะให้แก่แรงงานด้านการท่องเที่ยว 5,700 คน ดำเนินการแล้ว 3,806 คน ตามนโยบายรัฐบาล ในการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.dsd.go.th สอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4.

ชัย เสดเดอร์

■ ร่วมมือวิชาการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ไทย-จีน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้ร่วมจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ปริญญา กับ ม.วิทยาศาสตร์และ



เทคโนโลยีकुหมิง 1 ใน 10 อันดับแรกมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.พูนสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผอ.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าเป็นโอกาสดี
ของแควตงพยาบาลศาสตร์ไทย ที่จะได้ร่วมมือ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในจีนที่มีความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 6,000 เตียงที่ทั่วโลกได้
เห็นศักยภาพรองรับ-ดูแลผู้ป่วยช่วงวิกฤติ COVID-
19 ระบาด โดยได้นำคณะผู้บริหารไปเยือนและ
หารือความร่วมมือวิชาการกับ ม. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีकुหมิง มณฑลยูนนานเมื่อเร็วๆนี้!

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th